



# สรุปข่าว สร.



ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>นโยบาย</b></p> <p><b>ยกระดับการนวดไทย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, ไทยโพสต์, ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, สวพ.91, thebangkokinsight, thaitodaynews, sanook, siamdara, thailandplus, theagendathai, daradaily, hfocuse, TNN, thecoverage)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานพิธีเปิด “วิทยาลัยการนวดไทยแห่งประเทศไทย” ณ กรมการแพทย์แผนไทยฯ โดยการยกระดับภูมิปัญญาไทย การนวดแผนไทย อยู่ในนโยบายเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจสุขภาพ สู่ Medical and Wellness Hub ของ สร. ซึ่งการเปิดวิทยาลัยการนวดไทยฯ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นหมอนวดไทยเฉพาะทาง 7 ด้าน เชื่อมั่นว่าจะช่วยยกระดับวิชาชีพ คุณภาพมาตรฐาน และภาพลักษณ์ของการนวดไทย สร้างความมั่นใจในการดูแลสุขภาพด้วยการนวดไทยให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งในประเทศและระดับสากล รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, siamdara, daradaily, sanook)</p> <p>- ดร.โสมิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษา รมต.สร. เปิดงานเสวนาวิชาการ “ยกระดับการนวดไทย” และขึ้นเวทีบรรยายเรื่อง “ยกระดับการนวดไทย” ต่อด้วยเสวนาวิชาการ เรื่อง “การนวดไทย 7 กลุ่มอาการ พร้อมกล่าวว่า ยูเนสโกประกาศให้นวดไทย เป็นมรดกโลกมาเป็นเวลา 5 ปีมาแล้ว จึงควรส่งเสริมมรดกของชาติ ยกระดับสร้างมาตรฐานหมอนวดสุขภาพมืออาชีพให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่น และมีความมั่นใจมากขึ้น เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ</p>	
<p><b>วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ () (สวท.,ทีวีช่อง 3,5,NBT, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ,มติชน,, thailandplus, thansettakij, theagendatha, theagendathai, newtv, thaitodaynews, hfocuse)</p> <p>- นายสมศักดิ์ รมว.สร. เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568 และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า วันที่ 20 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยในปีงบประมาณ 2568 นโยบายที่มุ่งเน้นให้ คนไทยห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของ สร. ก็มี อสม. เป็นกลไกสำคัญส่งเสริมสุขภาพประชาชนในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชวนประชาชนนับคาร์บได้แล้วกว่า 22 ล้านคน คัดกรองโรค NCDs ในผู้มีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้มากกว่า 13 ล้านคน ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้นับคาร์บได้เป็น 50 ล้านคน ภายในปีงบประมาณ 2568 สำหรับวันนี้ พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มอบแก่ อสม. 15 คน มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นระดับชาติ 18 คน ทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่นระดับชาติ 18 ทีม อสม.ดีเด่นระดับภาค 39 คน อสม.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพ 101 คน และ อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด 666 คน</p> <p>สำหรับความคืบหน้าของ พ.ร.บ. อสม. เข้าสู่กระบวนการเป็นกฎหมาย ติดตามความเห็นของคกก.กองทุนหมุนเวียน มาโดยตลอด เพราะใน พ.ร.บ.อสม. ให้มีการจัดตั้งกองทุนให้ อสม. แต่คกก.กองทุนหมุนเวียน ได้พิจารณาหลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ยอมให้มีบัญชีกองทุน อยู่ในกรมสบส. และเมื่อยอมรับแล้ว ก็ต้องรวบรวมความเห็น 9 หน่วยงาน เหลืออีก 4 หน่วยงาน คือ ก.การคลัง สำนักงบประมาณ ก.พัฒนาสังคมฯ และกทม. ความเห็นของแต่ละหน่วยงาน จะมีผลต่อการพิจารณา น่าจะมีการพิจารณาทันการประชุมกรม. ในวันที่ 27 มี.ค.นี้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สุโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อย. กล่าวขอขอบคุณ อสม. เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 20 มี.ค.ของทุกปี พร้อมสนับสนุน อสม. ในการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ สร้างพลังสังคมที่เข้มแข็งและสุขภาพดี โดย</p>	

## สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับ อสม. ที่ปรึกษาใกล้บ้าน ใกล้ตัว ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผ่านเว็บไซต์ ออย. เมมูคลังความรู้ หัวข้อ FDACenter ตั้งเป้าให้ อสม. เป็นแกนนำในการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ ติดตามพฤติกรรมและทักษะในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อลดโรค NCDs



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### ประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษ การแพทย์และสาธารณสุขเพื่อกลุ่มเปราะบางสู่ความยั่งยืน ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 25 ภายใต้ธีม: "BUILDING QUALITY & SAFETY CULTURE FOR THE FUTURE SUSTAINABILITY" สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัย ก้าวสู่นาคตที่ยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2568 ที่ห้องแกรนด์โดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี พร้อมเปิดเผยว่า บทบาทของหมอและพยาบาลไม่จำเป็นต้องเก่งแค่ในโรงพยาบาล แต่ต้องสามารถช่วยเหลือชุมชนได้ ยกตัวอย่าง รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน ที่ร่วมมือกับชุมชน สร้างอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และควรให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง เน้นการดูแลผู้ที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส พร้อมคัดกรองโรคและความพิการ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตที่ดี พร้อมฝากภาครัฐควรสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็ก รร.ราชประชานุเคราะห์ ศึกษาต่อพยาบาล ที่ผ่านมามีแต่เอกชนสนับสนุนเท่านั้น

### แถลงข่าว "มีนาใสใจ ป้องกันโรคร้ายหน้าร้อน"

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, thaitodaynews, pptvhd, hfocus)

- พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์ โฆษก คร. แถลงข่าว "มีนาใสใจ ป้องกันโรคร้ายหน้าร้อน" ว่า โรคไข้หวัดใหญ่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใน รร. แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย กลุ่มเสี่ยงควรรับวัคซีนทุกปี สำหรับโรคไข้เลือดออกควบคุมได้ดี ขณะที่โรคอาหารเป็นพิษแนวโน้มพบมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ พบเป็นกลุ่มก้อนใน รร. ต้องเน้นย้ำกินสุก ร้อนสะอาด สำหรับแนวโน้มการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นถึง 5.3 เท่าในระยะ 7 ปี พบผู้ป่วยภาวะปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 12 คน อายุเฉลี่ย 15.3 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดย 10 ใน 12 คนเป็นนร.ระดับ ม.ต้น ส่วนใหญ่สูบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง เตือนให้เลิกสูบเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคอันตรายทั้งต่อตนเองและคนใกล้ชิด และฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ หากพบผู้ป่วยมีไข้ ไอ หายใจลำบาก หอบเหนื่อย คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ควรซักประวัติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกครั้ง

- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ โฆษก คร. กล่าวว่า โรคปอดอักเสบพบส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แนวโน้มสถานการณ์ลดลงแต่ยังสูงกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนโรคในต่างประเทศ โรคไข้หวัดใหญ่ยังมีรายงานเป็นระยะโดยเฉพาะสายพันธุ์ A (H5N1) ซึ่งติดจากสัตว์สู่คน ยังไม่พบติดจากคนสู่คน โดยที่สหรัฐอเมริกาติดจากฟาร์มโคนมและสัตว์ปีก ล่าสุดเน้นเฝ้าระวังโรคในแมวด้วย สำหรับความเสี่ยงการระบาดในไทยยังต่ำ แต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่อง ส่วนฝีดาษวานรยังพบการระบาดสูงในต่างประเทศส่วนประเทศไทย การเฝ้าระวังยังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

### ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2568

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (Thai Today News)

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวในการเป็นประธานงานประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถีครั้งที่ 35 ประจำปี 2568 ว่า สธ. กำหนดนโยบายปี 2568 ในการยกระดับการสาธารณสุขไทยสุขภาพแข็งแรงทุกวัยและเศรษฐกิจสุขภาพไทยมั่นคง โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพในส่วนของการแพทย์ที่มีหน่วยบริการสุขภาพคงไม่ใช้การมองเพียงการของงบประมาณแต่แนวคิดเศรษฐกิจสุขภาพยังรวมถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย ลดเวลาและมีคุณภาพด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาให้บริการอย่างเช่นหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ซึ่งในปีงบประมาณ 2568 สธ. ได้มีการจัดซื้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดมา 6 ตัวก็ต้องให้ รพ.ราชวิถีที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดอบรมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งถือเป็นอีกกุญแจสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่หน่วยบริการสุขภาพต่างๆ

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**ฝึกลูกอย่างไรไม่ให้ติดเกม**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, PPTV)

- กรมสุขภาพจิต แนะนำผู้ปกครอง 6 ข้อ ฝึกลูกอย่างไรไม่ให้ติดเกม ย้ำให้ลูกเข้าใจความสำคัญของการออมและใช้เงินอย่างฉลาด โดยอธิบายไว้ดังนี้ 1) ฝึกการออมและการใช้เงินอย่างมีค่า 2) ให้อำนาจการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น 3) เป็นแบบอย่างที่ดีของลูก เลี่ยงการโชว์ของฟุ่มเฟือยบนโซเชียล สอนลูกให้โพสต์อย่างมีสติ 4) ส่งเสริมความมั่นใจจากภายใน ชื่นชมความสามารถและความพยายามของลูก แทนการชมจากรูปลักษณ์หรือสิ่งของ 5) ชี้ให้เห็นความจริงของโลกโซเชียล ให้ลูกเห็นว่าคนจำนวนมากจะเปิดเผยแค่เพียงด้านบวกของตนเองปิดบังด้านลบ เราจึงเห็นแค่ภาพที่สวยงามด้านเดียว 6) ชวนลูกทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น อ่านหนังสือ เล่น กีฬาหรือทำงานศิลปะเพื่อลดการหมกมุ่นกับโซเชียลมีเดีย

**บุหรีไฟฟ้า**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า

- นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายธงชาติ รัตนวิชา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก นายแทนคุณ จิตต์อิสระ ประธานชมรมสันติประชาธรรม พร้อมด้วย นพ.เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด รพ.เด็กสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี แพทย์ผู้รักษา และผู้ปกครอง ด.ญ.โรคปอดอักเสบรุนแรงจากบุหรีไฟฟ้า (EVALI) จึงมีความประสงค์จะเข้ายื่นเอกสารต่อประธานรัฐสภา ในประเด็น ดังนี้ 1) บุหรีไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ตอนนี้มีขายเกลื่อนเมือง 2) มีเด็กและเยาวชนเข้าถึงบุหรีไฟฟ้าได้ง่าย และมีการใช้อย่างแพร่หลาย เป็นเหตุมีเด็กป่วยที่มีอาการรุนแรงมีภาวะหายใจล้มเหลวต้องใส่ท่อหายใจจากพิษภัยของบุหรีไฟฟ้าถึง 3 ราย ที่รพ.เด็กสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ในช่วงเวลาเพียง 10 เดือน 3) รัฐต้องเร่งปกป้องเยาวชน ไม่ควรปล่อยให้บุหรีไฟฟ้าและสารพิษ ครอบงำตัวเด็ก เพราะนี่คือ ภัยเงียบที่กำลังทำลายอนาคตของชาติ และ 4) ในอนาคตอันใกล้จะมีเด็กป่วยด้วยโรคระบบหายใจจากพิษภัยของบุหรีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก สส.ที่มีภาระหนักอยู่แล้ว อาจ ไม่สามารถรองรับการรักษาได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, ประชาชาติ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, มติชน, อีจัน, บางกอกวาไรตี้, โลกวันนี้, publicpostonline, mediaofthailand, TNN)

- การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 25 นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ได้อภิปรายอย่างดุเดือดเกี่ยวกับบุหรีไฟฟ้า ซึ่งเขาได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรีไฟฟ้า ประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมนักเรียนในโรงพยาบาลสตึก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีนักเรียนหลายคนต้องรักษาปอดอักเสบจากการสูบบุหรีไฟฟ้า โดยเฉพาะเด็กที่เพิ่งเริ่มสูบบุหรีเพราะเห็นคนอื่นสูบแล้วคิดว่าเท่ และสำหรับปัญหาการขายบุหรีไฟฟ้ารอบโรงเรียน ซึ่งเด็กบางคนเลือกซื้อและสูบบุหรีไฟฟ้าในท้องน้ำโรงเรียนหรือที่บ้านเพื่อน นอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำกระเทียม ร่วมกับบุหรีไฟฟ้า ซึ่งกลายเป็นพฤติกรรมที่อันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพเยาวชน ดังนั้น แนวทางให้บุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมายโดยอ้างถึงภาษีที่จะได้รับว่าไม่คุ้มค่ากับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคจากการสูบบุหรี เช่น มะเร็งปอดและปัญหาการใช้เครื่องช่วยหายใจ อยากฝากไปยังรัฐบาล เรามีอยู่ทางรอดเดียว ต้องไม่ให้บุหรีไฟฟ้าขึ้นมาถูกกฎหมาย มีแต่จะต้องเข้มงวดกับกฎหมายที่มีอยู่ หรือออกกฎหมายที่เข้มงวดกับบุหรีไฟฟ้ามากขึ้น ทุกวันนี้เด็กไทยเกิดน้อยอยู่แล้วเราต้องป้องกันให้ลูกหลานของเราพ้นภัย อย่าให้มีบุหรีไฟฟ้ามาทำร้ายเด็กไทย ทางรอดของเด็กไทยมีอย่างเดียวเราต้องแบนบุหรีไฟฟ้า

**พ.ร.บ.ควบคุมแอลกอฮอล์**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด)

- นายธีระ วัชรปราณี กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ กล่าวถึง การปรับแก้พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในมาตรา 32 ที่ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นอวดอ้างสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งที่ประชุมสภาฯ ได้ลงมติไม่เห็นด้วย 371 เสียง เห็นด้วย 1 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่ลงคะแนน 3 เสียง ทำให้เป็นการปลดล็อก และสามารถประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แม้จะผ่านการพิจารณาของสภาแล้ว แต่ยังคงต้องผ่านวุฒิสภา และรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ขณะนี้จึงยังไม่มียกเลิกใช้ ยังคงต้องยึดตามกฎหมายเดิม นอกจากนี้ กฎหมายฉบับใหม่จะต้องมีการออกประกาศเพิ่มเติมอีกหลายฉบับ ซึ่งเป็นอำนาจของ กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มี รวม.สธ.เป็นประธาน

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ยกระดับแล็บหน่วยบริการปฐมภูมิ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดสัมมนา "การใช้แนวทางปฏิบัติงาน (Guidelines) ด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 5" เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการทดสอบในหน่วยบริการปฐมภูมิ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บริการทดสอบความชำนาญของกรมวิทยาศาสตร์ฯ แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกระดับ นอกจากนี้ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยบริการปฐมภูมิ แนวทางปฏิบัติงานให้หน่วยบริการปฐมภูมินำไปปรับใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการสู่ระดับสากล และเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน</p>	-
<p><b>ร้านยาคุณภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า “ร้านยาคุณภาพของฉฉฉฉ” ภายใต้นโยบาย “30 บาทรักษาทุกที่” เป็นหนึ่งในหน่วยบริการนวัตกรรมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเริ่มต้นให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อมา สปสช. ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรม ต่อยอดให้บริการดูแลโรคทั่วไปหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ร้านยา เริ่มเมื่อ พ.ย.65 ปัจจุบันครอบคลุมดูแล 32 กลุ่มอาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีร้านยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ 5,545 แห่ง ในจำนวนนี้ ให้บริการดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 กลุ่มอาการ 2,784 แห่ง จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนรับบริการสะสม 2,411,917 คน 7,474,002 ครั้ง นับเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพของประเทศไทย</p>	
<p><b>สิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนกลุ่มผู้ป่วยโรคไต</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, hfocus)</p> <p>- นายธนพล ดอกแก้ว นายกษมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนกลุ่มผู้ป่วยโรคไต โดยมีนางนงศ์ลักษณ์ กอวรกุล รองเลขาธิการ สปส. รับหนังสือดังกล่าว หลังเจอ 4 ปัญหาหลัก ที่ต้องสำรองจ่าย ถูกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าฟอกไต ตัวกรองล้างไต พร้อมเสนอปรับปรุงพ.ร.บ.ประกันสังคม ให้มีตัวแทนผู้บริโภคร่วม และแก้ 46 ยกเลิกจ่ายเงินสมทบด้านสุขภาพ ให้ผู้ประกันตนเข้าใช้สิทธิบัตรทอง นำเงินสมทบเพิ่มสิทธิประโยชน์บำนาญชราภาพแทน</p>	
<p><b>รพ.หาดใหญ่ คว่ำรางวัลต้นแบบดีเด่น</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (prd., FB:NBTSongkla)</p> <p>- รพ.หาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ จาก สธ. เน้นย้ำถึงศักยภาพการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเป็นต้นแบบของ รพศ. ทั่วประเทศ พร้อมเดินทางพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณสุข เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไป</p>	-
<p><b>ค่าฝุ่น PM 2.5 เชียงใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, Chiangmainews)</p> <p>- นายศิวกร บัวป้อง รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคกก.ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจ.เชียงใหม่ พบ 19-24 มี.ค.นี้ การระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยถึงปานกลาง อาจส่งผลให้ค่าฝุ่น PM 2.5 สูงเกินมาตรฐาน เตือนประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน</p>	-
<p><b>ลูกสาว อสม.วัย 17 แอบต้มน้ำหอมขาย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผจก., ข่าวสด, workpointnews, ch7, sondhitalk)</p> <p>- นายธนธรพล ไข้วพันธ์ ปลัดอ.กลุ่มงานความมั่นคง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ อส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สสอ. ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านหลังหนึ่ง ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง จ.บุรีรัมย์ ลักลอบขายน้ำตมใบกระท่อม มีเด็กและเยาวชน ซื้อมากินแล้วเกิดผลข้างเคียงกับสุขภาพร่างกาย มีนางสุริมาศ เจ้าของบ้านเป็น อสม. อาศัยอยู่กับลูกสาว พบของกลาง น้ำตมใบกระท่อม 45 ขวด อุปกรณ์ที่ใช้ทำน้ำกระท่อม และใบกระท่อมสด นอกจากนี้ ยังพบบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 1 ซินด้วย ลูกสาวของ อสม. อายุ 17 ปี</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ยอมรับว่าเป็นคนต้มขายเองคนเดียว ขายมา 5 เดือน มีรายได้วันละ 1,000 - 2,000 บาท โดยจะนำตัวผู้กระทำผิด และของกลาง ส่งให้พนักงานสอบสวน สภ.นางรอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

